



# hiệp thông

BẢN TIN HÀNG TUẦN CỦA CỘNG ĐÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM GIÁO XỨ THÁNH ANTÔN

## Chúa Nhật Thứ III Mùa Vọng • Năm Phụng Vụ B Ngày 17 Tháng 12 Năm 2017

### NGƯỜI LÀM CHỨNG TRUNG THỰC

*Tôi là tiếng người hô trong hoang địa:  
Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa  
đi. (Ga 1,23)*

**Suy niệm:** Gio-an Tiên Hô, người kêu gọi “sửa đường cho thẳng,” cũng là người làm chứng trung thực. Dân chúng tin lời Gio-an tuồn đến lãnh nhận phép rửa từ tay ông vì lối sống của ông tương hợp với lời ông rao giảng. Với thể giá đó, nếu Gio-an mạo nhận mình là Đấng Ki-tô hẳn là người ta tin vào ông răm rắp. Nhưng Gio-an vẫn luôn nói

thật về mình. Ông là gì, ông nhận mình là thế. Ông nhận mình là “tiếng” người hô trong hoang địa. “Tiếng” chỉ là âm thanh để chuyển đạt nội dung là “Lời”. Càng chuyển đạt “Lời” cách trọn vẹn, chính xác, “tiếng” càng trung thực. Như thế, Gio-an càng xoá mình đi để Đức Ki-tô được lớn lên, lời chứng của ông càng trung thực và càng đáng tin hơn.

**Mời Bạn:** Trung thực là đức tính cao quý của con người. Người trung thực thì lời chứng của họ có giá trị thuyết phục và đáng tin. Sứ mạng của người Ki-tô hữu là làm chứng về Đức Giê-su. Thánh Gio-an Tiên Hô là gương mẫu cho chúng ta khi

làm chứng về Đức Giê-su bằng chính con người và lời chứng trung thực của mình. Sống trong một thời đại mà sự thật nhiều khi không được tôn trọng, người Ki-tô hữu phải trở nên chứng nhân đầy thuyết phục về Đức Ki-tô bằng lời nói cũng như đời sống trung thực của mình.

**Sống Lời Chúa:** Thực hành Lời Chúa: “Có nói có, không nói không” (Mt 5,37).

**Câu nguyện:** Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con một gương mẫu về chứng nhân trung thực của Đức Giê-su là thánh Gio-an Tiên Hô. Xin cho chúng con biết noi gương bắt chước ngài mà làm chứng cho Đức Giê-su bằng đời sống trung thực của mình.

#### BAN MỤC VỤ CỘNG ĐÀN

Linh Mục Chánh Xứ:	Cha John Henderson
Linh Mục Quản Nhiệm:	Cha Giuse Đặng Hoàng Nhật
Linh Mục Hưu Dưỡng:	Cha Giuse Nguyễn Đức Hậu
Chủ Tịch Cộng Đoàn:	Anh Bùi Lợi
Phó Chủ Tịch Nội Vụ:	Anh Phạm Đình Hiếu
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:	Anh Nguyễn Tấn Trực
Thủ Quỹ & Tài Chánh:	Anh Nguyễn Văn Bình
Đại Diện Cộng Đoàn VN với GX Mỹ	Anh Phạm Tuấn
Thư Ký:	Chị Lê Thị Tuyết Dung
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:	Chị Nguyễn Thanh Mỹ
Ca Đoàn Hương Chiểu	Anh Lương Thế Phiệt
Thiếu Nhi Thánh Thể & Giới Trẻ:	HT Kha Trần
Thừa Tác Viên Lời Chúa :	Chị Lê Thị Tuyết Dung
Thừa Tác Viên Thánh Thể/ Lễ Sinh:	Anh Nguyễn Tín
Trưởng Giáo Lý & Việt Ngữ:	Thầy Phạm Tuấn

#### LIÊN LẠC

Linh Mục Quản Nhiệm:	503-548-8989 hoangnhat66@yahoo.com
Ban Mục Vụ:	503-730-7254 cdvn_mucvu@glvnanton.org
Phụng Vụ:	503-770-0811

#### MỤC VỤ & SINH HOẠT

<b>Thánh lễ:</b>	Chúa Nhật: 1:30 chiều • Thứ Năm: 6:30 chiều
<b>Giải tội:</b>	1 tới 1:20 trước Thánh lễ Chúa Nhật và chiều Thứ Năm, hoặc xin hẹn với quý Cha.
<b>Rửa tội:</b>	Xin liên lạc trực tiếp với văn phòng Giáo Xứ Mỹ
<b>Hôn phối &amp; Xin lễ:</b>	Xin liên lạc trực tiếp với Cha Quản Nhiệm
<b>Trường Việt Ngữ và Giáo lý • TNTT</b>	
	• Việt ngữ: từ 11:15 đến 12:15 & Giáo lý: từ 12:30 đến 1:15 chiều CN
	• TNTT sinh hoạt từ 12 đến 4 giờ chiều Thứ Bảy tuần 1 & 3 trong tháng

## Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG

### Ý CHỈ CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA - THÁNG 12 /2017

*Xin Ôn cho Người Cao Niên* – Để thành phần cao niên, được gia đình và cộng đồng Kitô hữu nâng đỡ, biết sử dụng cái khôn ngoan và kinh nghiệm của mình mà truyền đạt đức tin và giáo dục các thế hệ mới.

## LỊCH CÔNG GIÁO TRONG TUẦN

**17/12:** Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm B

**18/12:** Thứ Hai trong tuần 3 MV

**19/12:** Thứ Ba trong tuần 3 MV

**20/12:** Thứ Tư trong tuần 3 MV

**21/12:** Thứ Năm trong tuần 3 MV

**22/12:** Thứ Sáu trong tuần 3 MV

**23/12:** Thứ Bảy trong tuần 3 MV

**24/12:** Chúa Nhật 4 MV-Lễ Vọng Giáng Sinh

## THÔNG BÁO

### **• Sẽ không có thánh lễ Việt Nam vào Chúa Nhật 4 Mùa Vọng (24/12/2017):**

Để chuẩn bị cho thánh lễ đêm Giáng Sinh (Christmas Eve), sẽ không có thánh lễ Chúa Nhật cho Việt Nam và Mỹ. Xin cộng đoàn sắp xếp và tham dự thánh lễ vào các giờ khác. Lễ chúa nhật cuối cùng trong tuần đó sẽ vào lúc 11 giờ trưa.

### **• Thánh lễ đêm (24/12) của cộng đoàn Việt Nam sẽ vào lúc 8:30 tối tại nhà thờ. Hoạt cảnh sẽ bắt đầu lúc 8:20 tối.**

Thánh lễ đêm Giáng Sinh sẽ KHÔNG thay thế cho lễ Chúa Nhật, dù là vào tối Chúa Nhật cùng ngày.

**• Xin cộng đoàn đi lễ vọng Giáng Sinh đậu xe phía bên văn phòng giáo xứ và bãi đậu xe chung bên kia đường phía cuối nhà thờ, để cộng đoàn Mỹ có chỗ đậu xe, vì thánh lễ của hai cộng đoàn gần như trùng giờ. Xin mọi người chú ý để khỏi gây khó khăn cho các cộng đoàn bạn trong đêm đó.**

• Xin cộng đoàn mua vé số mừng Xuân Mậu Tuất để có nhiều niềm vui trong năm mới sắp đến. Mỗi vé là \$5 với nhiều giải thưởng giá trị như TV, iPhoneX, iPad, Tiền mặt.. Vé có bán sau lễ hoặc liên hệ Ban Mục Vụ.

## Lời Chúa qua các bài đọc Lễ Chúa Nhật

### + Bài đọc 1 : Is 61,1-2a.10-11.

Dân Israel bị bắt đi lưu đày ở Babylon 70 năm trường. Vài năm trước khi kết thúc cuộc lưu đày, tiên tri Isaia đã loan tin mừng cho dân, báo cho họ biết là sắp được giải thoát, họ sẽ không còn bị đè nén, úc hiếp bởi kẻ thù nữa và đã đem đến cho những người khốn khó này một sứ điệp hy vọng, nhằm an ủi họ và cũng khơi dậy niềm vui trong họ.

### + Bài đọc 2 : 1 Tx 5,16-24.

Trong thư gửi cho tín hữu Thessalonica, thánh Phaolô nhắc nhở họ hãy vui tươi vì đã được Thiên Chúa cứu độ. Nhưng dù sao, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải quan tâm đến ngày Quang lâm hay ngày Chúa trở lại. Phải chuẩn bị cho ngày đó bằng cách sống dưới tác động của Chúa

Thánh Thần, trong bình an và vui tươi nhờ cầu nguyện, theo đuổi điều thiện hảo, tin tưởng nơi Thiên Chúa và tình yêu của Ngài.

### + Bài Tin mừng : Ga 1,66-8.19-28.

Thánh Gioan Tẩy giả tự giới thiệu cho người Do thái Ngài chỉ là người làm chứng và sửa soạn cho Chúa đến. Gioan đi rao giảng phép rửa thống hối, từng đoàn người tấp nập kéo đến bờ sông Giordán xin chịu phép rửa. Các nhà chức trách phải thắc mắc : Ông này là ai ? Ông có ý đồ gì không ?

Vì thế, nhà chức trách gửi một số tư tế và mấy Lêvi đến hỏi ông có phải là Đấng Messia không? ? Gioan đã trả lời thẳng thắn : Ông là sứ giả có trách nhiệm dọn đường cho Chúa thôi. Còn phép rửa của ông làm chỉ là dọn đường mở lối cho phép rửa chính thức của Đấng Cứu thế.

## Chờ Chúa đến trong niềm vui

Người ta thường nói : đời là bể khổ hoặc đời là thung lũng nước mắt. Đối với chúng ta đời không hẳn là như thế, mà ta có thể nói : cuộc đời có rất nhiều đau khổ, đầy gian nan thử thách, và chúng ta có thể biến tất cả thành niềm vui nếu chúng ta biết đặt niềm tin vào Chúa, Đấng là nguồn vui bất tận.

Qua các bài đọc Chúa nhật hôm nay, Giáo hội mời gọi ta sống trong niềm vui chờ đợi Giáng sinh. Chúa sẽ đến cứu chúng ta, ngày giờ Chúa đến không được xác định. Trong thời gian chờ đợi có lẽ chúng ta lo âu, buồn phiền và nghĩ rằng hy vọng của mình có thể là ảo tưởng, niềm tin của mình xem ra hão huyền.

Không, chúng ta hãy vững tin, đừng thất vọng. Thánh Phaolô thúc giục chúng ta : "Anh em hãy vui mừng luôn mãi" (bài đọc 2). Tuy trên bước đường chờ đợi có gặp nhiều khó khăn, nhiều gian nan thử thách, nhưng chúng ta là Kitô hữu, hãy cứ mạnh tiến, với tâm hồn tin tưởng và phấn khởi. Đức Kitô đang ở đó, vẫn âm thầm hiện diện, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp gỡ Ngài ở cuối đường. Sống trong Mùa Vọng, chúng ta hãy sống với tư tưởng này : Chúa đã gần đến, nên ta hãy trút mọi phiền sầu và hãy vui lên.

Đối với Kitô hữu, cuộc sống ở trần gian này

là thời gian chờ đợi Chúa đến. Chúa đến trong ngày chung thẩm và Chúa đến với ta trong ngày sau hết của đời mình. Đời là một cuộc lữ hành đi về trời. Trong cuộc lữ hành đó có buồn vui sướng khổ xen lẫn nhau. Nhưng trong bài Thánh thư hôm nay, thánh Phaolô khuyên tín hữu Thessalonica : "Anh em hãy vui mừng luôn mãi" (Tx 5,16).

Tại sao Ngài khuyên chúng ta "hãy vui mừng luôn mãi"? Ngài bảo chúng ta hãy vui mừng vì chúng ta đã được Thiên Chúa cứu độ : "Linh hồn tôi nhảy mừng trong Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi". Ngoài ra, chúng ta là con cái Chúa, con cái Chúa thì phải vui luôn, vui trong lúc buồn, vui trong lúc khổ, vui trong thất bại vì tất cả nằm trong thánh ý Thiên Chúa.

Làm sao chúng ta mang một nét mặt buồn rầu khi chúng ta đến gần Chúa là nguồn vui, như lời thánh vịnh nói : "Tôi sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa, Đấng làm cho tuổi thanh xuân tôi được vui tươi". Chúa là nguồn vui, tại sao gần nguồn vui mà lại buồn ? Ta hãy bắt chước thánh Têrêsa Hải đồng mà chấp nhận trong vui tươi :

*Vâng, con sẽ hát, con còn hát mãi*

*Dù trăm gai con vẫn hái hoa hồng.*

*Gai càng nhọn, tiếng con hát càng trong*

*Gai càng dài, lời ca càng thánh thót.*